

เกษตรพากินสะพัด

ธรรมนัสปลื้ม-แห่ซื้อปทุมา 'ทุเรียน'แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ทองไขแพ็ก1แถม1

รมว.เกษตรฯ 'ร.อ.ธรรมนัส' ปลื้ม 'งานเกษตรพากิน พาเที่ยว@ลานคนเมือง' ดึงวันแรกเงินสะพัดเกือบ 2 ล้าน เผยทุเรียนเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ประชาชนไปซื้อปทุมาและชิมมากที่สุด ข้าวหอมมะลิก็เป็นที่ยอมรับ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร □อ่านต่อหน้า 12

● เกษตร □ ต่อจากหน้า 1
ระบุทุเรียนหอมทองภาคใต้ ทุเรียนภูเขาไฟ และทุเรียนป่าละอูขายดีมาก ขณะที่อชิบตีกรรมประมงยิ้มแก้มปริ เผยอาหารจากกลุ่มประมงท้องถิ่นได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน ส่วนอชิบตีกรรมปศุสัตว์ดีดนิ้วผลิตภัณฑ์สินค้าจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ประกอบการได้รับความสนใจมาก
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สถานที่จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง" ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศโดยรวมคึกคัก มีประชาชน



🏠 เกษตรพากิน - ประชาชนเข้าคิวซื้อทุเรียน หนึ่งใน 10 สินค้าขายดี บรรยากาศคึกคักตลอดวันในงานมหกรรมสินค้าเกษตร 'เกษตรพากิน พาเที่ยว @ ลานคนเมือง' จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. งานมีถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12266

หน้า: 1 (ล่าง), 12

Col.Inch: 92.56

Ad Value: 143,468

PRValue (x3): 430,404

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เกษตรพาทินสะพัด

เดินทางมาชมงาน พร้อมเลือกซื้อเลือกซื้อปลีกชิมสินค้าของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลา 17.00 น. ที่กรมปศุสัตว์ จัดกิจกรรมนาทีทองขายไข่เบอร์ 0 ราคาแพ็คเกจ 50 บาท ซื้อ 1 แพ็คเกจ 1 แพ็คเกจ กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ประชาชนมาเข้าคิวเพื่อร่วมกิจกรรมล่วงหน้ามากกว่า 40 นาที สร้างความคึกคักให้กับงานอย่างมาก นอกจากนี้ทุเรียนยังเป็นแม่เหล็กของงานที่มีประชาชนพากันมาเลือกซื้อกันอย่างคึกคัก

ร.อ.ชรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเมินมหรกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพาทิน พาเที่ยว @ ลานคนเมือง ในวันที่ 26 มิ.ย. วันเปิดงานวันแรก มีประชาชนมาร่วมชมงานจำนวนมาก มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 1,577,947 บาท สินค้าขายดี 10 อันดับแรก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ อ.ต.ก.ซ้อป, ทุเรียนภูเขาไฟ, ทุเรียนหมอนทอง, ทุเรียนป่าละอู, ทุเรียนหมอนทอง, ข้าวมันไก่เบตง, มะพร้าว น้ำหอม, จ๊อป, ลาบเป็ด, อาหารอีสาน, ผลอ่อน ส่วนบรรยากาศทั่วไปจากการเดินสำรวจร้านที่เกษตรกรเข้าร่วมพบว่าทุกร้านล้วนดีใจ ที่มีคนมาเดินชมที่สำคัญซื้อของด้วยไม่ได้เดินเที่ยวชมเพียงอย่างเดียว

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจไปร่วมสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรตัวจริง โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบในการรับประทานทุเรียน มารวมกันได้ที่ลานคนเมือง เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเกษตรกรเจ้าของสวน ได้นำทุเรียนมาตรฐานการส่งออก มาให้ทุเรียนเลิฟเวอร์ได้เลือกชิมเลือกซื้อได้ อาทิ ทุเรียนหมอนทองชุมพร ราชผลไม้ภาคใต้ ทุเรียนคุณภาพเกรดพรีเมียมเข้าสู่โมเดิร์นเทรดแบรนด์ “สวนทวีทรัพย์” รัชชาติหวาน มัน ทุเรียนภูเขาไฟ ทุเรียนป่าละอู ที่ผนึกกำลังยกสวนมารอผู้บริโภค ที่ลานคนเมือง นอกจากนี้ ยังมี ลำไยสารภี มะพร้าว น้ำหอม บ้านแพ้ว ส้มโอทองดีบ้านแท่น กล้วยหอมทองหนองบัวแดง กล้วยไม้สกุลหวาย

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ในส่วนของกรมประมงได้นำทัพเกษตรกรและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประมงท้องถิ่นกว่า 13 ร้าน มาร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่ดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในรูปแบบต่างๆ หลากหลายรายการ อาทิ ขลุ่ยปลานิล ลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเล เปาะเปี๊ยะกุ้ง จ๊อปปลา ปลาคุกกี้ ขนมน้ำยาปู น้ำพริกปูนา 4 รสชาติ ข้าวแต่นรสน้ำปลาใจดี ลูกชิ้นปลาพริกไทยดำ เนื้อกระเชี่ยง หอยนางรม ยืนกิน กุ้งกุลาดำบาร์บีคิว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานประมงธงเขียว จากร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen

นอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการปลาสวยงามที่นำเสนอความสำคัญของตลาดการผลิตและส่งออกสัตว์น้ำสวยงามของประเทศไทย ซึ่งส่งออกมากเป็นอันดับ 3 ของโลก คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาทต่อปี และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานมีการจัดแสดงปลาสวยงามกว่า 10 ชนิด ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ได้แก่ ปลากัด ปลาคาร์พ ปลาทอง ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาหมอมาลาวิ ปลาก้างพระร่วง ปลาชีวะ ข้างวาน ปลาปล้องอ้อย และปลากาแดง นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่าง Modern Trade กับเกษตรกรรายย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวประมงสามารถกระจายผลผลิตให้เข้าถึงประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ ซึ่งอยู่ในเมืองหลวงได้โดยง่าย เป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี กรมประมงจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ภายในงานดังกล่าว” อธิบดีกรมประมงกล่าว

นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดี

กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ได้นำสินค้าจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ประกอบการจากกรมปศุสัตว์ ได้มาร่วมจำหน่ายมากมาย อาทิ ฟู้ดทรัค เนื้อโคดำลำตะคองพรีเมียมจากผู้เลี้ยงโคเนื้อลำตะคอง จ.นครราชสีมา, สเต็กเนื้อ โคขุนกำแพงแสน จากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด KU Beef จ.นครปฐม, สเต็กเนื้อโคขุนดอกคำใต้ จากสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด จ.พะเยา เนื้อโคแปรรูป เนื้อโคเสียบไม้ เนื้อแดดเดียวจากบริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จ.ชุมพร, นมโคพาสเจอร์ไรซ์ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิว สบู่อาบน้ำจากนมเหิน มาตราศรีฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี “ในงานยังมีการจัดไก่นาทีทอง ไข่ไก่สด เบอร์ 3 แพ็คเกจ 10 ฟอง ขายในราคา 50 บาทต่อแพ็คเกจ ซื้อ 1 แพ็คเกจ 1 แพ็คเกจ และมีไข่เป็ด ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป จากบริษัทเกษมชัยฟู้ด จำกัด (KCF) จ.นครปฐม และยังมีเนื้อกระเชี่ยงเสียบไม้ย่างขายในราคาขอมเยด้วย” นสพ.สมชวนกล่าว

นสพ.สมชวน กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีลูกชิ้นหมู-เนื้อ/ลูกชิ้นหมูลอยน้ำ จากลูกชิ้นพิชญ์โลกรามา, ใส่อั่วหมูสมุนไพร แคมหมู แหนม หมูยอ จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารชัยบุรี จ.ปทุมธานี, หมูย่างเมืองตรัง จากโกแสง ข้าวมันไก่เบตง จากเจริญข้าวมันไก่เบตงพันธุ์แท้ จ.ยะลา, ไก่ย่างเขาสวนกวาง จากบุษบงไก่บ้านย่าง จ.ขอนแก่น, นมควายไทยพาสเจอร์ไรซ์ โยเกิร์ตนมควาย สบู่ล้างนมควาย เนื้อควายแดดเดียว จากสอนศิริฟาร์มควายไทย จ.ปราจีนบุรี ข้าวหมกแพะ ใส่อั่วเนื้อแพะ พริกหยวกยัดไส้แพะสับ บาร์บีคิวเนื้อแพะ นมแพะ ทองม้วนนมแพะ จากกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ กรุงเทพฯ, ลาบเป็ด จากคุณดีกล้วยเปิดหนองแดง จ.อุดรธานี, ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง จาก Smile Buff Leather Shop กรุงเทพฯ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำมันแพะ จากสุริยะฟาร์ม จ.นครราชสีมา

“ธรรมนัส” เปิดมหกรรมสินค้าเกษตร โชว์ของดีอาหาร ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ

ร.มว.เกษตรฯ
เปิดมหกรรมการเกษตร
"เกษตรพากิน พาเที่ยว@
ลานคนเมือง" 26-30 มิ.ย.นี้
โชว์ศักยภาพด้านอาหาร
และสินค้าเกษตร หวังดึง
เม็ดเงินเข้าจากนักท่องเที่ยว
กระตุ้นเศรษฐกิจ และ
กระจายสินค้าจากผู้ผลิต
เวลา 17.00 น. วันนี้
(26 มิ.ย.67) **ร.อ.ธรรมนัส
พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ**



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตร
พากิน พาเที่ยว @ ลานคนเมือง" ที่ลานคนเมือง
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จัดโดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.นี้
โดยมีเกษตรกร ร้านค้า และผู้ผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ร่วมออกบูธจำหน่ายอาหาร
ผลไม้ สินค้าแปรรูป เครื่องจักรกลาน สินค้า
พื้นเมือง และสินค้าเกษตรหลากหลายรายการ
เข้าร่วมกว่า 200 ร้านค้า

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ภาคเกษตร
และอาหารถือเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์
ที่สำคัญที่จะทำให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า
ได้อย่างมั่นคง ดังนั้นการจัดงานมหกรรม
การเกษตรครั้งนี้จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากใน
การโชว์ศักยภาพด้านสินค้าเกษตรที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอาหารไทย ให้นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติ
อาหารแต่ละท้องถิ่นที่ออกบูธวางจำหน่าย
เป็นการดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศได้อีกทางหนึ่ง

และเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนเมืองได้จับจ่าย
ใช้สอยสินค้าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี

**ด้านนายพีรพันธุ์ คอกอง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร** กล่าวว่า กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน
ตามนโยบาย "ตลาด
นำนวัตกรรมเสริม
เพิ่มรายได้" ที่มีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาภาคเกษตร
ทั้งระบบ และยกระดับ
รายได้ของเกษตรกร
เป็น 3 เท่า ภายใน 4 ปี
พร้อมกับเพิ่มช่องทาง
การจำหน่ายสินค้าให้
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร ทุกระดับ

การจัดงาน
มหกรรมสินค้าเกษตร

ครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร Young
Smart Farmer / Smart Farmer กลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าเกษตร
จากโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
ผู้สินค้าที่ใช้เทคโนโลยี และสินค้านวัตกรรม
ต่างๆ ได้กระจายผลผลิตจากท้องถิ่นสู่ตลาด
ที่หลากหลายทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์
รวมทั้งการพัฒนาในรูปแบบสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค
เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและความ
ปลอดภัย และกลับมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

"การจัดงานยังสอดแทรกแนวทางการ
ส่งเสริมการรับประทานอาหารที่เชื่อมโยงกับ
ชุมชนด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแนวคิดตลาดรักษ์โลก
โดยกำหนดให้ทุกร้านค้าต้องใช้บรรจุภัณฑ์
รักษ์โลก มีการคัดแยกขยะ และนำขยะมา
จัดการใช้ประโยชน์ตามหลัก Zero Waste มี
การจัดนิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงานต่างๆ

ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และหน่วยงาน
ภาคี พร้อมกิจกรรมบนเวทีที่
น่าสนใจอีกมากมาย"

สำหรับงานมหกรรม
สินค้าเกษตร"เกษตรพากิน
พาเที่ยว@ลานคนเมือง" จัด
ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.67
ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา
10-21.00 น. จำนวน 5 วันเต็ม
บนพื้นที่จัดงานกว่า 10,000
ตารางเมตร



เกษตรฯร่วมมือIFAD หารือจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค



หารือ : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ หารือกับนางเจอราดีน มูเคซิมานา รองประธาน สำนักงานกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) พร้อมคณะ เพื่อรับทราบการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค ประจำประเทศไทย ใน กทม.และจัดทำแผนงานความร่วมมือระยะ 3 ปี ร่วมกัน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับนางเจอราดีน มูเคซิมานา รองประธาน สำนักงานกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช. เกษตรฯ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รว.เกษตรฯ นายเศรษฐเกียรติ

กรแจ้งวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ น.ส.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผอ.สำนักงาน การเกษตรต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้รับทราบการดำเนินการจัดตั้ง สำนักงานภูมิภาค ประจำประเทศไทย ใน กทม.ซึ่งมีความคืบหน้าไปส่วน

หนึ่งแล้ว โดยประเด็นข้อตกลงหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานในไทย อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายพร้อมเร่งหารือจัดทำแผนงานความร่วมมือระยะ 3 ปี ร่วมกัน เพื่อให้การจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคนี้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งต่อภูมิภาคด้วย และไทยในฐานะประเทศเจ้าบ้านเช่นกัน รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Finance เพื่อใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับบริบทการใช้งานในประเทศไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำแผนงานและเห็นชอบในร่างความตกลงการเป็นเจ้าบ้านเรียบร้อยแล้ว และกระทรวงเกษตรฯ จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ เพื่อลงนามต่อไป

ทั้งนี้ IFAD มีความมุ่งหวังจะประกาศผลสำเร็จของการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค ประจำ กทม.และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งจากต่างประเทศและเปิดรับสมัครในไทย รวม 50 คน ในขั้นแรกภายในสิ้นปีนี้



คอลัมน์ > ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บันเทิง



'ธรรมนัส'ฉลอง122ปีกรมชลฯ มุ่งพัฒนาความมั่นคงทางน้ำให้ยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag : [ธรรมนัส](#) [ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า](#) [รมว.เกษตรและสหกรณ์](#)



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 122 ปี กรมชลประทาน "น้ำมั่นคง อนาคตยั่งยืน" โดยมีนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ว่ากรมชลประทานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ สร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการน้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย

“สิ่งที่จำเป็นที่กรมชลประทานต้องทำ คือจะต้องทำแผนที่ผืนน้ำในทุกจังหวัด ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ สุ่มน้ำสายหลัก ต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และหากเรามีแผนที่จะทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านไปได้ นอกจากนี้การกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่ผ่านมามีสิ่งเกิดได้ว่าอุทกภัยมีที่สูงขึ้น จะต้องมีการกระจายน้ำที่เป็นระบบปิดหรือระบบท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ อีกทั้งยังต้องขยายพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ภาคการเกษตร ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้กรมชลประทาน เตรียมรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝน ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนัก และมากกว่าปีที่แล้ว จึงต้องเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำ และศึกษาเส้นทางน้ำทั้งหมด รวมถึงได้ลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป” รมว.เกษตรฯ กล่าว

ด้านนายชูชาติกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ทุ่มเททำงานเพื่อสานต่องานด้านชลประทานอย่างไม่หยุดนิ่ง จวบจน122 ปี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ก็ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้านำงานตามภารกิจหลักภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้กว่า 49.5 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ประมาณ 93,655 ล้านลูกบาศก์เมตร มุ่งเน้นเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรเป็น 3 เท่าใน 4 ปี สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้แนวทางการบริหารงาน “RID TEAM PLUS” ซึ่งได้ต่อยอดจากแนวทาง RID TEAM ตาม 3 หลักคิด คือ เชื้อถือได้ หลากหลาย นวัตกรรม นำสู่การพัฒนา มุ่งปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ยกระดับการทำงานสู่ระดับสากล เน้นการมีส่วนร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับการทำงานกับเครือข่ายอย่างแน่นแฟ้น โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการดำเนินงานไว้ 3 ประเด็น 15 กลยุทธ์ ได้แก่ ประเด็นที่ 1 องค์กรอัจฉริยะ (RID Intelligent Organization) ประเด็นที่ 2 ความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) และประเด็นที่ 3 เพิ่มคุณค่าการบริการ (Value to service) เพื่อให้เกิดผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน



27 มิ.ย. 2567 05:20 น.

ข่าว > การเมือง | ไฟร์จัน โลกกดทาว

เต็มใจเหนื่อย

ตอนเป็น สส.ว่าเหนื่อยแล้ว เพราะนอกจากสมบุกสมบันลงพื้นที่ช่วยประชาชน
ไม่ขาด ยังต้องปาดเหงื่อไม่หยุดในการทำหน้าที่ประสานงาน สส. ในฐานะ
เลขาธิการวิปรัฐบาล

แต่พอมาเป็นรัฐมนตรี กลับเหนื่อยยิ่งกว่า เพราะทุกวันนี้ “รมต.เบนซ์” อรรถกร
ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ทำงานแบบนอนสต็อป ไม่มีวันหยุด

ทุกวันนี้รัฐมนตรีป้ายแดง กำลังทำงานเข้าหากับรัฐมนตรีรุ่นใหญ่ “ผู้กองนัส”
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์

สถานะเป็นข่าวต้มมด ผูกติดกับ "ผู้กองนัส" จะไปไหนมาไหน ต้องหนีบน้องใหม่
ให้ไปด้วย สอนงานให้ได้เรียนรู้ สั่งงานแล้วจะได้ไปทำงานต่อได้ทันที ไม่ใช่สั่ง
แล้วหายเงียบ เพราะมีเบอร์หนึ่งของกระทรวงเกษตรฯ เป็นคนชยัน

เดินทางเป็นแพ็กคู่ ขึ้นเหนือล่องใต้ ชีพจรลงเท้า เพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรยืมได้

งานนี้ "รมต.เบนซ์" บอกเหนื่อยแค่ไหน ก็เต็มไปด้วยความสุขที่ได้ช่วยชาว
บ้าน!!!

ไพโรจน์ โฉลกคงถาวร / รายงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

สยามรัฐ
Siam Rath Online

[f](#)
[fb](#)
[ig](#)
[whatsapp](#)
[t](#)
[x](#)
[yt](#)

[หน้าหนึ่ง](#)
[ราชสำนัก](#)
[การเมือง](#)
[อาเซียน](#)
[ต่างประเทศ](#)
[ภูมิภาค](#)
[กีฬา](#)
[เศรษฐกิจ](#)
[เทคโนโลยี](#)
[การศึกษา](#)
[วาไรตี้](#)
[เกษตร](#)

[คอลัมน์](#)
[กม.](#)
[ยานยนต์](#)
[อวกาศ](#)
[สภรณ์](#)
[บันเทิง](#)
[สตรี](#)
[วัยใส-นิวเจน](#)
[ท่องเที่ยว](#)
[วัฒนธรรม](#)
[ศาสนา-ความเชื่อ](#)
[พระเครื่อง](#)
[คุณภาพชีวิต](#)
[รอบบ้าน](#)
[รอบเมือง](#)

"รมช.อรรถกร" พร้อมผลักดันจัดสรรที่ดินทำกิน-ออกเอกสารสิทธิ 13 นิคม 14 ป่าและป่าแม่ริม

[f](#)
[whatsapp](#)
[x](#)
[โพสดี](#)

© 27 มิถุนายน 2567 12:48 น. | สยามรัฐออนไลน์ | เกษตร



"รมช.อรรถกร" พร้อมผลักดันการจัดสรรที่ดินทำกินและออกเอกสารสิทธิให้พื้นที่ 13 นิคม 14 ป่าและป่าแม่ริม ให้บรรลุเป้าหมายการมีสิทธิในที่ดินทำกินเป็นของเกษตรกร

วันที่ 27 มิ.ย.67 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 13 นิคม 14 ป่าและป่าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และตัวแทนเครือข่ายสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1403) โดยที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการผลักดันการจัดสรรที่ดินและออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ 13 นิคม 14 ป่าและป่าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ขอให้สำนักคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการขอให้เพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อนำมาจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกร





ในโอกาสนี้ รมช.อรรถกร ได้มอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการรวบรวมข้อเรียกร้องจากตัวแทนเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อทำหนังสือถึงสำนักคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เพื่อเร่งการพิจารณาเพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ อีกทั้งได้กล่าวย้ำว่ากระทรวงเกษตรฯ พร้อมผลักดันนโยบายการจัดสรรที่ดินทำกินตามข้อเรียกร้องของพี่น้องสหกรณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายในการมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อสามารถต่อยอดการประกอบอาชีพและพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ต่อไป





ปลัดเกษตรฯ นำทีมจิตอาสาพร้อมใจทำความสะอาด-ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถ.ราชดำเนินนอก เตรียมจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ ตลอดเดือน ก.ค.-ธ.ค.67

แชร์ แชร์ โพสต์

© 27 มิถุนายน 2567 14:19 น. สยามรัฐออนไลน์ เกษตร



**ปลัดกระทรวงฯ นำทีมจิตอาสา ร่วมใจทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถ.ราชดำเนินนอก เตรียมความพร้อมพื้นที่ จัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ ตลอดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567**

วันที่ 27 มิ.ย.67 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรจิตอาสา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 250 คน เข้าร่วม ณ บริเวณเกาะกลางถนน ถนนราชดำเนินนอก ฝั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ บริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนินนอก (ฝั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เตรียมความพร้อมพื้นที่สำหรับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ หน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์









บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 18:38

Site Value: 71,069

PRValue (x3)

213,207

หัวข้อข่าว: ปลัดเกษตรฯ นำทีมจิตอาสาร่วมใจทำความสะอาด-ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ.ราชดำเนินนอก เตรียมจัดนิทรรศการ...



กรมประมงประกาศ'ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก'



นายเผด็จม รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า กรมประมงประกาศใช้ มาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2567 เพื่อฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ด้วยการปกป้องและคุ้มครองให้สัตว์น้ำสามารถเจริญเติบโตมีความสมบูรณ์เพศ พร้อมผสม พันธุ์วางไข่เป็นสัตว์น้ำรุ่นต่อไป โดยแบ่งพื้นที่และระยะเวลาในการบังคับใช้มาตรการออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 : ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2567 ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ฝั่งตะวันตก บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยเริ่มจากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และ ช่วงที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2567 ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ด้านเหนือ บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยเริ่มจากอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยอนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องมือประมงบางชนิด ดังนี้ 1.อวนลากแผ่นตะเภาที่ใช้ ประกอบกับเรือกลลำเดียว ขนาดต่ำกว่า 20 ตันกรอส ให้สามารถทำการประมงได้เฉพาะใน เวลากลางวันและบริเวณนอกเขตทะเลชายฝั่ง 2.อวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกล ขนาด ต่ำกว่า 10 ตันกรอส และมีขนาดช่องตาอวนตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป ความยาวอวนไม่เกิน 2,000 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลำ ทั้งนี้ ห้ามทำการประมงโดยวิธีล้อมติด หรือวิธีอื่นใดที่ คล้ายคลึงกัน 3.อวนติดตาชนิด อวนปู อวนกุ้ง อวนหมึก 4.อวนครอบ อวนช้อน หรืออวน ยกหมึก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ให้ทำการประมงนอกเขตทะเล ชายฝั่ง 5.ลอบปูที่มีขนาดตาอวนโดยรอบตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไป และใช้ทำการประมงไม่เกิน 300 ลูก ต่อเรือประมง 1 ลำ ให้ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งได้ 6.ลอบปูที่มีขนาดช่องตา ท้องลอบ ตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไป ให้ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง

7.เครื่องมือลอบหมึกทุกชนิด 8.ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบการทำประมงพื้นบ้าน ในเขตทะเลชายฝั่ง 9.เครื่องมือคราดหอย โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมง ของเครื่องมือประมงคราดหอย ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำร่วมด้วย 10.เครื่องมือ อวนรุนเคย โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ กำหนดเงื่อนไข เกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลา ในการทำการประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการ

ประมงต้องปฏิบัติร่วมด้วย 11.จัน ขอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนง ขอ ลอบ จมวก 12.เครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช่ประกอบเรือกลขณะทำการประมง 13.เรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่ถึง 280 แรงม้า ประกอบเครื่องมือทำการประมง ที่มีใช้เครื่องมือประมง ซึ่งได้แก่ 1.อวนลากคู่ อวนล้อมจับ (มีสายมาน) อวนล้อมจับปลา กะตัก คราดทุกชนิด ประกอบเรือกล และเรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) 2.เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลาตะกั้ง ที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) 3.เครื่องมือต้องห้ามทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง 14 ชนิด ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ

สำหรับการใช้เครื่องมือในข้อ 2 3 4 5 6 และ 7 จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ที่ออกตามมาตรา 71 (1) และเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงต้องไม่ใช่เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำการประมงตามมาตรา 67 มาตรา 69 หรือ มาตรา 71 (1) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสามสิบล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมง หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และต้องได้รับโทษทางปกครองอีกด้วย โดยมาตรการฯ ดังกล่าว กรมประมงมีการประกาศใช้ต่อเนื่องจากการปิดพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน) เพื่ออนุรักษ์ปลาทูที่เกิดใหม่ให้สามารถเจริญเติบโตเป็นปลาทูสาวได้ จากนั้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ปลาทูสาวจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่อ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทยรูปตัว ก) ฝั่งตะวันตก และเคลื่อนที่เข้าสู่อ่าวไทยตอนในด้านเหนือ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน จนปลาทูมีขนาดเหมาะสมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์และเริ่มมีไข่ โดยจะเลี้ยงตัวอยู่ในบริเวณอ่าวไทยตอนในจนถึงช่วงปลายปี เมื่อมีความพร้อมที่จะวางไข่จึงจะเริ่มอพยพเคลื่อนตัวลงสู่แหล่งวางไข่ในอ่าวไทยตอนกลางอีกครั้ง

“สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครขอขอบคุณพี่น้องชาวประมงที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เกิดความสมดุลกับกำลังการผลิตของธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และนโยบายอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดสมุทรสาครกล่าว.

ณัฐวิทย์ เอกจิโรภาส/ชัยพร ศิริพงษ์วัฒน์

พ่อเมืองชลบุรีเปิดโครงการพัฒนา72สายน้ำ



ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี นายรัชชชัย ศรีทอง ผวจ.ชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีนางประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ผู้บริหารโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายก อบจ.ชลบุรี นายอำเภอเกาะจันทร์ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่-ประชาชนในพื้นที่และ นายประมวล เอมเป็ย อดีต สส.ชลบุรี ในฐานะประธานอนุกรรมการ การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี

นายรัชชชัย กล่าวว่า โครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของ 5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยภายในโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สำหรับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรฯ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าบูนุมี่ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 44,000 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ 125 ล้าน ลบ.ม. สนับสนุนน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานจำนวน 121,558 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในหลายอำเภอของจังหวัดชลบุรี.

กรมพัฒนาฯร่วมจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (General Assembly) กำหนดให้วันที่ 17 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก (Desertification & Drought Day) โดยในปี 2567 เป็นวาระครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพียงฉบับเดียวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินและภัยแล้ง และเป็นหนึ่งในอนุสัญญาริโอที่เกี่ยวข้องกับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD)

นายปราโมทย์ กล่าวต่อว่า ได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกภายใต้แนวคิด “United for Land : Our Legacy Our Future” “ร่วมพลิกฟื้น

ผืนดิน : มรดกเรา อนาคตเรา” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักถึงปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแล้ง แสดงแนวทางการแก้ปัญหาโดยมนุษย์ เพื่อป้องกันการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้ง เสริมสร้างการดำเนินงานของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ให้กับประชาชนเกษตรกร ภายในงานมีนิทรรศการภายใต้แนวคิด “United for Land : Our Legacy Our Future” การเสวนาเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2567 และการบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ด้าน Mr.Ibrahim Thiaw เลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) กล่าวว่า “ร้อยละ 40

ของโลกเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดินส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติมากกว่าครึ่ง ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมมือกันเพื่อพลิกฟื้นผืนดินและขจัดความเสื่อมโทรมของที่ดินทั่วโลกให้หมดไป” ประเด็นสำคัญ คืออนาคตของการดูแลรักษาที่ดิน เนื่องจากในทุกวินาทีบนโลก พื้นที่ขนาดประมาณ 4 สนามฟุตบอลกำลังเกิดความเสื่อมโทรมซึ่งมีค่าเท่ากับ 100 ล้านเฮกตาร์ในทุกปี การมีส่วนร่วมของกรุงปัจจุบันและอนาคตจะเป็นสิ่งสำคัญในการหยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดินที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก อีกทั้งสามารถตอบสนองตามพันธกรณีของโลก ด้วยการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม 1 พันล้านเฮกตาร์ภายในปี 2573 จึงเป็นหัวข้อวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกในปีนี้อย่างยิ่ง

กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูฝน'67 เก็บกักน้ำสำรอง

นายชชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาทั้งประเทศมีการใช้น้ำเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอุปโภคบริโภค รักษา ระบบนิเวศ ตลอดจนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ที่ปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวแล้วเกือบ 100%

สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 41,765 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 11,256 ล้าน ลบ.ม.โดยมีการ

วางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน 2567 (วันที่ 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2567) เพื่อการอุปโภค-บริโภค รักษา ระบบนิเวศ การเกษตร และอื่นๆ ทั้งประเทศรวมทั้งสิ้น 14,821 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแผนจัดสรรน้ำไว้ประมาณ 4,949 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งกรมชลประทานส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเริ่มเพาะปลูกข้าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา และเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนฤดูน้ำหลากที่จะถึง ลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมผลผลิตเสียหายได้อย่างมาก

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม อาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงหรือฝนตกน้อย อาจทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน จึงขอให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลักในการทำการเกษตร เพื่อช่วยประหยัดการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งสำรองน้ำไว้ในช่วงฝนทิ้งช่วง

จ่อออกประกาศกระทรวงปิ่นสินค้าเกษตรสู่โลกร้อน

นายพิภพ จันทศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ ประมง



ที่มาจากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม Gene Editing (GE) ซึ่งไม่ใช่การพัฒนาโดยตัดแต่งพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ ที่ผ่านมากรมจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยี โดยจัดทำประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมรองรับการดำเนินงานของกระทรวง

ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอต่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ภายในเดือน ก.ค. 2567 นี้เพื่อให้



สามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้ทันการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 เพื่อให้กรมที่เกี่ยวข้องนำไปวางแผนงบประมาณขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตาม

ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนภาคเกษตร IGNITE AGRICULTURE HUB ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเกษตร และอาหารของโลก เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา



“เทคโนโลยีนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้การยอมรับเทคโนโลยีปรับแต่งจีโนมแบบไม่มีดีเอ็นเอแปลกปลอมว่ามีความเทียบเท่ากับการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ให้ความสำคัญว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านความมั่นคงอาหารในอนาคตอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ไทยจะใช้เพิ่มผลผลิตในประเทศลดการนำเข้าในพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง เป็นต้น รวมถึงข้าว

มันสำปะหลัง อ้อย ที่จะพัฒนาเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และทนแล้ง ทนเค็ม ล่าสุดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

(ไบโอเทค) ได้ออกแนวทางการพิจารณาเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม ลงวันที่ 26 ม.ค. 2567 เป็นเกณฑ์วิชาการ

“สำหรับพิจารณาประกอบเรียบร้อยแล้ว”

ทั้งนี้หลายประเทศมีการอนุมัติจีโนมแก้ไขพันธุศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตที่ได้จากเทคโนโลยีดังกล่าวเช่นญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน ฟิลิปปินส์ แคนาดา พืชที่อนุมัติใช้ เช่น ข้าวโพด ผักกาดหอม มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว มันฝรั่ง คาโนลา เป็นต้น.

ตั้งค่าหัวปลาหมอคางดำ

โลละ15บ. จูงใจนักล่า ช่วยกำจัด

เมืองคอนเตรียม
ประกาศพื้นที่แพร่
ระบาดของคางดำ
“เอเลียนสปีชีส์” จาก
ต่างแดน เสนอทาง
จังหวัด ♦ *อ่านต่อหน้า 14*

ตั้งค่าหัว

ตั้งจุดรับซื้อ กำหนดราคาให้เหมาะสมเพื่อ
จูงใจประชาชนรวมตัวออกไล่ล่าปลาหมอ
คางดำ อีกทั้งกำหนดวันกิจกรรมเรียก
ความสนใจ คาดว่าจะส่งผลให้หมดไปจาก
แหล่งน้ำธรรมชาติได้เร็วขึ้น พร้อมกำหนด
โซนพื้นที่แพร่ระบาดหากมีมากให้เป็นสี
แดง ส่วนสีเหลืองมีน้อยให้เป็นเขตเฝ้า
ระวัง

จากกรณีที่นายไพโรจน์ รัตนรัตน์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้
ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้จังหวัด
นครศรีธรรมราช เร่งหามาตรการแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของ “ปลาหมอสี
คางดำ” หรือที่รู้จักกันในนาม “ปลาหมอ
คางดำ” ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็น “เอเลียน
สปีชีส์” หรือสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่แพร่
กระจายอย่างรวดเร็วและทำลายสัตว์น้ำ
ประจำถิ่น ตามแหล่งน้ำธรรมชาติหรือบ่อ
เลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ก่อนหน้านั้นมี

รายงานพบการแพร่ระบาดของปลาหมอ
คางดำสร้างปัญหาใน 18 จังหวัดของไทย
ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม
ระยอง ราชบุรี จันทบุรี เพชรบุรี ชลบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชุมพร
สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา และ
ล่าสุดแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเป็นจังหวัดที่ 14
คือจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะ 2
อำเภอ คือ อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทร
โดยทางจังหวัดได้เรียกประชุมคณะ
กรรมการแก้ไขปัญหา และวางมาตรการ
ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ตามที่เสนอข่าว
ไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นายไพโรจน์ เปิด
เผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด
ที่ผ่านมา ได้นำเสนอมาตรการเร่งด่วน
 อาทิ ให้จังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติ โดย
แบ่งพื้นที่สีแดง ซึ่งเป็นพื้นที่แพร่ระบาด
อย่างหนัก และสีเหลืองแพร่ระบาด
เล็กน้อยเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ให้หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจกับเกษตรกร ห้ามผู้ใดเลี้ยง
ขยายพันธุ์อย่างเด็ดขาด ให้จัดชุดไล่ล่า
จับปลาหมอคางดำอย่างจริงจังต่อเนื่อง
และให้ตั้งจุดรับซื้อ 6 จุด อำเภอปากพนัง
3 จุด อำเภอหัวไทร จะรับซื้อ กก.ละ 15
บาท เพื่อบริโภคและทำลายโดยส่งขาย
โรงงานปลาป่น ในที่ประชุมอนุมัติงบ
แก้ปัญหาในเบื้องต้นแค่ 20,000 บาท ซึ่ง
คงไม่เพียงพอกับการดำเนินการแก้ปัญหา
กำจัดปลาหมอคางดำอย่างแน่นอน

“อย่างไรก็ตามทราบว่าในขณะนี้
จุดรับซื้อของราชการรับซื้อแบบกะไชซ์
แค่ กก.ละ 10 บาท ในขณะที่เอกชนบาง
รายรับซื้อเฉพาะตัวใหญ่ที่ได้ขนาดตาม

ที่กำหนด กก.ละ 20 บาท อยากให้ทาง
ราชการรับซื้อแบบกะไชซ์ กก.ละ 15 บาท
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทั่วไปออก
มาไล่ล่าจับปลาหมอคางดำขาย สร้างราย
ได้เสริม หากเขาออกไล่ล่าจับได้วันละ
20 กก. อย่างน้อยเขาก็มีรายได้ 300 บาท
ประชาชนจากทุกอำเภอก็อาจจะหันมา
รวมตัวกันไล่ล่าจับปลาหมอคางดำกันมาก
ขึ้นมันก็จะหมดไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

โดยล่าสุดประมงจังหวัดทำหนังสือ
ฉบับร่าง เตรียมเสนอให้ ผวจ.นครศรีธรรม
ราชลงนามประกาศ เขตพื้นที่แพร่ระบาด
ปลาหมอคางดำ แต่เพื่อให้การกำจัด
เป็นไปอย่างได้ผลขอเรียกร้องให้จังหวัด
ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติปลาหมอคางดำ
หลังจากนั้นกำหนดวันเวลาอย่างน้อย
10-15 วัน ในการเคลื่อนไล่ล่ากำจัดปลา
หมอคางดำเหมือนเมื่อช่วง ก.พ. 67 ที่ผ่าน
มา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน “เปิด
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของปลาหมอสีคางดำที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่
จ.สมุทรสาคร เพราะหากไม่ดำเนินการ
ใด ๆ อีกไม่กี่เดือนปลาหมอคางดำแพร่
ระบาดขยายวงกว้างไปทั่วจังหวัดนครศรี
ธรรมราชก็เป็นได้ และเมื่อถึงเวลานั้นทาง
ราชการจะใช้งบประมาณมากขนาดไหน
ก็แก้ไขไม่ได้ง่าย ๆ แน่” นายไพโรจน์
กล่าวย้ำในที่สุด.



🏠 ดิกออฟ - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกันเปิดงาน Kick Off โครงการบูรณาการฯ เร่งแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ที่โรงงานน้ำยางชั้นจะนะ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.

อลังการงาน Best Quality Rice Expo มหกรรมข้าวครบวงจรครั้งแรกของไทย



“กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าว ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ของชาวนาไทย โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามแนวทางตลาดนำการผลิต ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพตาม

มาตรฐาน ขณะเดียวกันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรฯ เอง และกระทรวงอื่น จัดงานใหญ่ระดับประเทศขึ้น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการรวบรวมเอาผู้ผลิตต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาจัดแสดงผลประโยชน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเจรจาธุรกิจระหว่างกัน”

นายอนันต์ นนทรี รองอธิบดีกรมการค้าข้าว บอกถึงที่มาของการจัดงาน “Best Quality Rice Expo 2024 : “INSPIRE RICE STANDARDS” ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายนนี้ ณ EM Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า EMSPHERE สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ...กรมมุ่งเน้นการดำเนินการขับเคลื่อนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 8 เท่า ภายใน 4 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดงานนี้ขึ้น ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เปิดเวทีให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก รวมถึงผู้ซื้อปลายทางจากต่างประเทศให้มาพบกันในงานเดียว พร้อมกับเปิดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างกัน

รองอธิบดีกรมการค้าข้าวกล่าวต่อไปว่า งานนี้นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ

สร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย เห็นความสำคัญของข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพอย่างครบวงจร อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการพัฒนามาตรฐานข้าวของไทยเพื่อก้าวสู่ข้าวไทยยุคใหม่ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าวไทยที่ได้รับรองมาตรฐานเป็นที่รู้จัก



อย่างกว้างขวาง รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายตลาดเป้าหมายไปสู่



กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าข้าวในระดับต่างๆ ทั้งผู้บริโภคทั่วไป กลุ่มผู้รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มที่ต้องการข้าวที่มีอัตลักษณ์ ทั้งด้านคุณค่าทางโภชนาการ ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ส่งผลให้ผู้ผลิตข้าวและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมีรายได้และช่องทางการจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ส่วนของนิทรรศการอาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีคุณูปการด้านข้าวไทย, นิทรรศการ **Amazing Thai Rice**, นิทรรศการ หัวข้อเปลี่ยน



ข้าว 1 ตัน เป็นเงินหมื่นเงินแสน, มาตรฐานข้าวไทย เครื่องหมายการันตีคุณภาพ, งานวิจัยพัฒนาข้าวล้ำนำพาข้าวไทยก้าวหน้าและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาข้าวไทยและนิทรรศการรวบรวมสายพันธุ์ข้าวไทย โดยคัดเลือกข้าวที่ดีที่สุด 72 สายพันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในโอกาสพระชนมายุครบ 6 รอบ

พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรม **"Rice Talk"** ร่วมพูดคุยกับคนข้าวตัวจริงทั้งเกษตรกร นักวิชาการ กูรูข้าว นักธุรกิจทั้งไทยและเทศ รวมถึงทูตจากจีนและยุโรป ในมุมมองที่หลากหลายแนวคิดเพื่อพาข้าวไทยไปขึ้นเป็นที่ 1 ในเวทีโลก และ **"Rice Cuisine"** การสาธิตการปรุงอาหารกับเชฟชั้นนำของประเทศ ท่านจะได้ทราบว่า ข้าวสาย

Section: กีฬา/วิทยาการ-เกษตร

วันที่: ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567

ปีที่: 75

ฉบับที่: 24265

หน้า: 17(ล่าง)

Col.Inch: 108.54 Ad Value: 162,810

PRValue (x3): 488,430

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: อลังการงาน Best Quality Rice Expo มหกรรมข้าวครบวงจรครั้งแรกของไทย

พันธุ์ไหนทานคู่กับข้าวอะไรถึงอร่อย ข้าวเหนียวชนิดไหนทานกับมะม่วงสุกที่กำลังเป็นซอฟต์แวร์พาวเวอร์ไทยในขณะนี้มีมากที่สุด ข้าวชนิดใดบำรุงอวัยวะส่วนไหน เหมาะกับคนวัยใดมากที่สุด

นอกจากโซ่ว ฆิม ซ็อบ สิ้นค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการข้าวคุณภาพที่มาร่วมออกร้านถึง 20 ร้าน รวมถึงเกมต่างๆในงานแล้ว ยังมี “ข้าวตา คาเฟ่” มุมจับกาแฟจากสุดยอดกาแฟไทยที่จะสร้างโอกาสด้านการค้า และการตลาดในการเจรจาธุรกิจโดยพาผู้ซื้อมาพบผู้ผลิต พร้อมกับกิจกรรม Rice Pairing จับคู่ข้าวไทยทานกับชากาแฟอย่างไรให้อร่อย.

กรวัฒน์ วิณิล

MATICHON ONLINE

บทสัมภาษณ์

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2567

เศรษฐกิจ

กรมประมง ชวนช้อป ชิม ชม สินค้า-ผลิตภัณฑ์ประมง ในงานมหกรรม'เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง' กรุงเทพฯ

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 - 12:10 น.



กรมประมง ชวนช้อป ชิม ชม สินค้า-ผลิตภัณฑ์ประมง ในงานมหกรรม'เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง' กรุงเทพฯ

กรมประมงร่วมออกร้านในงานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกทัพสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเกรดพรีเมียมจากเกษตรกรและชาวประมงทั่วประเทศ ส่งตรงถึงผู้บริโภคใจกลางกรุง การันตีด้วยคุณภาพมาตรฐาน ในราคาสุดพิเศษ อีกทั้งยังมีนิทรรศการความรู้ที่น่าสนใจ สามารถเที่ยว ช้อป ชิม ชม ได้ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. 67 นี้ เวลา 10.00-21.00 น.



เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ภายใต้แนวคิด Gastronomy Tourism เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เชื่อมโยงตลาด สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก



โดยในส่วนของกรมประมงได้นำทัพเกษตรกรและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประมงท้องถิ่นกว่า 13 ร้าน มาร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่ดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายรายการ อาทิ ขลุ่ยปลานิล ลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเล ปอเปียะกุ้ง จ๊อปลา ปลาตุ๋น ขนมน้ำยาปู น้ำพริกปูนา 4 รสชาติ ข้าวแตนรสน้ำปลาใจดี ลูกชิ้นปลาพริกไทยดำ เนื้อกระเซ็อย่าง หอยนางรมเย็นกิน กุ้งกุลาดำบาร์บีคิว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานประมงธงเขียว จากร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen รวมถึงการจัดนิทรรศการปลาสวยงามที่นำเสนอความสำคัญของตลาดการผลิตและส่งออกสัตว์น้ำสวยงามของประเทศไทย ซึ่งมีการส่งออกมากเป็นอันดับ 3 ของโลก คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาทต่อปี และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานมีการจัดแสดงปลาสวยงามกว่า 10 ชนิด ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ได้แก่ ปลากัด ปลาคาร์ป ปลาทอง ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาหมอมาลาวิ ปลาก้างพระร่วง ปลาชีวะข้างหวาน ปลาปล้องอ้อย และปลากาแดง นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่าง Modern Trade กับเกษตรกรรายย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย



การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวประมงสามารถกระจายผลผลิตให้เข้าถึงประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ ซึ่งอยู่ในเมืองหลวงได้โดยง่าย เป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี

“กรมประมงขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ภายในงานดังกล่าว ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่-30 มิถุนายน นี้”



วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค > กีฬา เศรษฐกิจ > เทคโนโลยี

ส.ป.ก.ร่วมออกบูธในงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง"

แชร์ แชร์ โพสต์

© 27 มิถุนายน 2567 12:42 น. สยามรัฐออนไลน์ เกษตร



นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายปรีชา ลีฉวีล รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง" โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร โดยงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร





กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดคัดสรรสินค้า อาหารคุณภาพ มีคุณค่า มีอัตลักษณ์ มีเรื่องเล่า จากโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้า เกษตรมูลค่าสูง สินค้าของ Young Smart Farmer / Smart Farmer กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน สินค้าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มาจำหน่ายให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าภายในงาน ยังมีการสอดแทรกแนวทางการส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะเป็นทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรที่กำลังเป็นที่สนใจ และแนวคิดตลาดรักโลก รวมทั้งการแสดงผลนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมออกบูธในงาน เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง เช่น วิสาหกิจชุมชนน่าน ออร์จินอล ฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยบ้านเขาหินตั้ง วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวและผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชนเครื่องจักรสานใบลานบ้านวังขอนแดง และวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูด Change



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 17:03 Site Value: 71,069 PRValue (x3) 213,207

หัวข้อข่าว: ส.ป.ก.รวมออกบูธ ในงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง"

ทั้งนี้ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเที่ยวชมงานมหกรรมสินค้าเกษตร "เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง" ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2567 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สามารถเยี่ยมชม ที่บูธ B60 - 63 , C68 และ C69 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อีกทั้งสิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วมงานที่ซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการครบ 300 บาทขึ้นไป สามารถนำคูปองมาร่วมเล่นเกมส่มุนวงล้อพาโชค ที่บูธ C76 - C77 โดยจับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดีเวลา 17.30 น. ของทุกวัน และตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีผ่านเพจ Facebook กรมส่งเสริมการเกษตร และ Facebook กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันถัดไปเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป



Khaosod Online

ข่าวด่วน เด่นออนไลน์ บันเทิง หว่ย ดวง กีฬา คลิปฮอต Lifestyle

ลานคนเมืองคึก รอคิวซื้อไข่แพ็คละ 50 บาท จัดให้ 1 แกรม 1 งานเกษตร พากิน พาเที่ยว

เศรษฐกิจ



27 มิ.ย. 2567 - 17:05 น.

ลานคนเมืองคึก รอคิวซื้อไข่แพ็คละ 50 บาท จัดให้ 1 แกรม 1 งานเกษตร พากิน พาเที่ยว
บรรยากาศโดยรวมมีประชาชนเดินทางมาชมงานเพียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร สถานที่จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร พากิน พาเที่ยว ว่า บรรยากาศโดยรวมคึกคักมีประชาชนเดินทางมาชมงาน เลือกซื้อเลือกช้อปเลือกชิมสินค้าของเกษตรกรจำนวนมาก

นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า หลังจากวันพุธที่ 26 มิ.ย. 2567 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ นำทัพเกษตรกรตัวจริง นำสินค้าคุณภาพสูง มาโชว์ให้ผู้บริโภค ได้ชิมและช้อป ในพื้นที่ลานคนเมือง ซึ่งงานจะตั้งแต่วันที่ 26-30 มิ.ย.2567 ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ได้นำสินค้าจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ประกอบการจากกรมปศุสัตว์ ได้แก่มาร่วมจำหน่ายมากมาย อาทิ

Food Truck เนื้อโคดำลำตะคองพรีเมียม จากผู้เลี้ยงโคเนื้อลำตะคอง จ.นครราชสีมา บูธหมายเลขที่ F126 ,สเต็กเนื้อโคขุนกำแพงแสน จากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด KU Beef จ.นครปฐม บูธหมายเลขที่ F127 ,สเต็กเนื้อโคขุนดอกคำใต้ จากสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด จ.พะเยา บูธหมายเลขที่ F132

เนื้อโคแปรรูป เนื้อโคเสียบไม้ เนื้อแดดเดียว จากบริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จ.ชุมพร บูธหมายเลขที่ B80 ,นมโคพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิว สบู่อาบน้ำ จากนมเห่อ มาตรศรีฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี บูธหมายเลขที่ B81

“ในงานยังมีการจัดไก่นาที่ทอง ไข่ไก่สด เบอร์ 3 แพ็คละ 10 ฟอง ขายในราคา 50 บาทต่อแพ็ค ซื้อ 1 แพ็ค แกรม 1 แพ็ค และมีไข่เป็ด ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป จากบริษัท เกษมชัยฟู้ด จำกัด (KCF) จ.นครปฐม บูธหมายเลขที่ B82และยังมี เนื้อจระเข้เสียบไม้ อย่างขายในราคาย่อมเยา” นสพ.สมชวน กล่าว

นสพ.สมชวน กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีลูกชิ้นหมู-เนื้อ/ลูกชิ้นหมูลอยน้ำ จากลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า จ.พิษณุโลก บูธหมายเลขที่ B83,ไส้อ้วหมูสมุนไพร แคบหมู แหนม หมูยอ จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารธัญบุรี จ.ปทุมธานี บูธหมายเลขที่ B84 ,หมูย่างเมืองตรัง จากโกแสง หมูย่างเมืองตรัง จ.ตรัง บูธหมายเลขที่ B85



ข้าวมันไก่เบตง จากเจริญข้าวมันไก่เบตงพันธุ์แท้ จ.ยะลา บูธหมายเลขที่ B86,ไก่ย่างเขาสวนกวาง จากบุษบงไก่บ้านย่าง จ.ขอนแก่น บูธหมายเลขที่ B87,นมควายไทยพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ตนมควาย สบู่ล้างนมควาย เนื้อควายแดดเดียว จากสอนศิริฟาร์มควายไทย จ.ปราจีนบุรี บูธหมายเลขที่ B88

ข้าวหมกแพะ ใส่อ้วนเนื้อแพะ พริกหยวกยัดไส้แพะสับ บาร์บีคิวเนื้อแพะ นมแพะ ทองม้วนนมแพะ จากกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บูธหมายเลขที่ B89,ลาบเปิด จากคุณดีกลาบเปิด หนองแดอุดร จ.อุดรธานี บูธหมายเลขที่ B90,ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง จาก Smile Buff Leather Shop กรุงเทพมหานคร บูธหมายเลขที่A4 และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำนมแพะ จากสุริยะฟาร์ม จ.นครราชสีมา บูธหมายเลขที่ A5